

ให้หนุ่ม ๆ โดดเด่นในซัมเมอร์นี้ กับแว่นกันแดด จาก “VANDERBILT NEW YORK”



ใกล้เข้าสู่ซัมเมอร์กันแล้ว นอกจากหนุ่ม ๆ ปัจจุบันจะต้องดูแลป้องกันเรื่องผิว ให้ปลอดภัยจากแสงแดดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ต้องดูแลไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “ดวงตา” จากแสงแดดรวมถึงรังสียูวีที่เรามองไม่เห็น ซึ่งอาจคุกคามที่หนุ่ม ๆ ต้องพกติดตัวคงหนีไม่พ้น “แว่นกันแดด” ที่ไม่ใช่แค่แว่นกันแดดทั่ว ๆ ไป แต่ต้องเป็นแว่นกันแดดที่เลือกใช้เลนส์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถปกป้อง UVA และ UVB ได้ 100% และต้องผ่านการทดสอบรังสี UV ที่มีความเข้มข้นระดับ 400 นาโนเมตร (UV400)

งานนี้ ทาง แวนเดอร์บิลท์ นิวยอร์ก (Vanderbilt New York) แปรนด์เครื่องประดับและแอกเซสเซอรีชาย ในแนวคิด “Modern Heritage” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตอันหรูหราสง่างามในอดีต ผสมผสานกับความทันสมัยและการใช้ชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบัน ได้ออกแบบแว่นกันแดดที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของดีไซน์ แต่ในขณะเดียวกันยังปกป้องสายตาให้กับหนุ่ม ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหน้าร้อน ที่รังสี UVA และ UVB แฝงอยู่ในแสงแดดเป็นจำนวนมาก โดยหากไม่ป้องกันโดยสวมแว่นกันแดด หรือสวมแว่นที่ไม่ได้มีเลนส์ป้องกัน รังสี UVA และ UVB จะถูกดูดซึมที่แก้วตา ส่งผลอันตรายต่อนัยน์ตา และถ้ารับแสงที่มีความจ้าในระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียทะลุไปที่จอรับภาพได้

ทั้งนี้ แวนกันแดดของ แวนเดอร์บิลท์ นิวยอร์ก เลือกใช้เลนส์ที่ผ่านการทดสอบรังสี UV ที่มีความเข้มข้นระดับ 400 นาโนเมตร (UV400) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปกป้องและถนอมดวงตาเป็นสำคัญ สามารถป้องกันทั้งรังสี UVA และ UVB ได้ 100% นอกจากนี้ ยังมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์กับการออกแบบด้วยเทคโนโลยี “V-Fit” เพื่อให้รับกับหน้าผู้สวมใส่โดยเฉพาะชาวเอเชียและคนไทยได้อย่างพอดี เหมาะกับทุกการเคลื่อนไหวในทุกทริปการท่องเที่ยว

โดดเด่นด้วยวัสดุระดับพรีเมียม และมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ โดยตั้งชื่อตามถนนและสถานที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Beverly Hills, Hawaii, Orlando, Palm Springs หรือ Sanfrancisco ในราคาที่เอื้อมือถึงได้ เพิ่มความคลุให้กับหนุ่ม ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างลงตัว

พบกับแว่นกันแดดจาก แวนเดอร์บิลท์ นิวยอร์ก ได้ที่สโตร์ ทั้ง 5 สาขา ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต, ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากนี้บรรดาแฟน ๆ แวนเดอร์บิลท์ นิวยอร์ก ยังสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ vanderbiltnewyork.com